

เอกชนประเมินสงครามการค้าทำส่งออกไทยปีนี้โต 0% สำหรับภูมิภาค 'จีน' 3 แสนล.ดอลลาร์

เอกชนไทยจ่อทบทวน เป้าส่งออกใหม่

สงครามการค้าระอุ หลัง "ทรัมป์" สั่งยูเอสทาร์เก็ตกับภาษีสินค้าจีนทุกรายการที่เหลือเพิ่ม วงเงิน 3 แสนล้านดอลลาร์ หลังมาตรการเก็บภาษี 25% กับสินค้านำเข้าจากจีนเริ่มมีผลบังคับใช้ได้ไม่นาน ขณะ ม.หอการค้า ประเมินสงครามการค้าทำส่งออกไทยปีนี้โต 0% เน้นดึงทุนนอกเข้าไทยเหตุที่ตรงเหมาะสม

แนะดึงทุนนอกเข้าไทย

นายกสิทธิ์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ส่วนหลายคนก็มองว่าการขึ้นภาษีเพิ่มเป็น 25% จะทำให้การส่งออกของไทยลดลงนั้นเห็นว่าย่าเพิ่งไปมองเรื่องผลลบเท่านั้น ต้องมองถึงผลบวกที่ไทยจะได้จากกรณีนี้ เพราะเท่าที่ได้พูดคุยกับนักธุรกิจหลายคนมองว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่ดี น่าลงทุน

คาดสงครามการค้าจุดส่งออกไทย

นายอรรถ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การขึ้นภาษีดังกล่าวจะผลกระทบทางการค้าของไทยจะหายไป 1% มีมูลค่า 75,270 ล้านบาท ขณะเดียวกันหากจีนตอบโต้สหรัฐด้วยการขึ้นภาษี 25% เช่นกันจะทำให้การค้าของไทยหายไป 2% มูลค่า 140,000 ล้านบาท จึงส่งผลกระทบต่อให้การส่งออกของไทยมีโอกาสเติบโต 0 % ซึ่งถือเป็นกรณีที่เลวร้ายที่สุด โดยขณะนี้ ต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งเพราะขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาของทั้ง 2 ฝ่าย

"เศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างแน่นอนเพราะทุกตลาดต้องพึ่งพาตลาดสหรัฐและจีน ไทยเองก็ต้องมองหาตลาดใหม่มาทดแทนทั้งตลาดอินเดีย รัสเซีย ตะวันออกกลาง บราซิล แอฟริกา แต่ก็คงไม่สามารถชดเชยได้ทั้งหมดในกลุ่มที่เราสูญเสียไปจากปัญหาสงครามการค้า"

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

มีรัฐบาลเร็วเพิ่มเชื่อมั่นศก. ดึงลงทุน-บุกตลาดใหม่ฝ่าวิกฤติ

ไตรมาสแรกปี 2562 เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวต่ำกว่าในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ที่ขยายตัว 3.7% โดยเป็นผลจากการส่งออกที่หดตัว ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้หดตัวเช่นกัน อีกทั้ง การท่องเที่ยวเติบโตชะลอลง ส่วนหนึ่งจากผลของฐานที่สูงในปีก่อนโดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวจีน และเครื่องใช้ภายในประเทศ ทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การมีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาและออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีที่ทันใดจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ควรทำ ซึ่งต้องดูมาตรการของภาครัฐว่าจะสามารถทำอะไรได้หรือไม่ เพราะเดิมเคยนึกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังที่ควรโต 3.6-3.9% อาจจะย่อลงในกรอบ 3.5-3.7% ในเบื้องต้น ดังนั้นจึงมองว่าเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะเติบโตน้อยกว่า 3.5% สูงขึ้นกว่าเดิมประมาณ 50%

ทั้งนี้สาเหตุที่มองว่าการส่งออกของไทยติดลบ เพราะเศรษฐกิจโลกไม่ฟื้น ค่าเงินบาทแข็ง ที่สำคัญการส่งออกช่วงไตรมาส 4 ของปี 2561 จนกระทั่งเดือน ม.ค.-เม.ย. 62 พบว่าติดลบทั้งหมดสาเหตุสำคัญเพราะความไม่นิ่งของเทรดเดอร์ แม้ว่าบรรยากาศจะดูดีขึ้นแต่ยังทำให้การส่งออกติดลบ สินค้าของไทยแพงเกินไป และโครงสร้างการส่งออกสินค้าไทยไม่ตอบสนองกับเศรษฐกิจโลกทั้ง 3 ปัจจัยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เทรดเดอร์มีความสำคัญกับภาวะเศรษฐกิจไทยแน่นอน โดยจากเดิมที่คิดว่าเงินจะไม่ถูกขึ้นภาษีเพิ่มตอนนี้กลับมีการขึ้นภาษีแล้ว ทำให้จีนตอบสนองสหรัฐด้วยการจะตอบโต้สหรัฐฯ กลับ ทำให้กรณีของการใกล้เกลี่ยจะเป็ประเด็นสำคัญที่น่าจะเกิดขึ้น เพราะหากจีนกับสหรัฐฯไม่เจรจากันอีกแล้ว โลกจะมีความเสี่ยงที่ไม่รู้ว่าการรวมขอมในด้านเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรต่อไป

ที่มา : สยามรัฐ